



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และ ประกาศ อ.พ.ก. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑) นางสาวเนาวรัตน์ วิชาวส์ดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๐ สังกัดสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง “ผลการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชทางด้านการแพทย์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี” สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๑๐๐ และเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เลขที่ ๒๖๐

๒) นางสาวสุภาพร ประทุมสังข์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๓ สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมในการได้รับเงินสงเคราะห์ของคนพิการ ในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” สัดส่วนของผลงานร้อยละ ๑๐๐ และเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพ กลุ่มอาชีพบำบัดในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เลขที่ ๑๕๓


๓) นางสาวสุพัตรา สีแสด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๔ สังกัดสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กองคุ้มครองและสวัสดิภาพคนพิการ จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง “การถูกระทำความรุนแรงต่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสมุทรปราการ” สัดส่วนของผลงานร้อยละ ๑๐๐ และเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “โครงการส่งเสริมและป้องกันตนเองต่อการถูกระทำความรุนแรงของคนพิการ” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เลขที่ ๒๒๔

๔) นางสาวเกศรินทร์ เสรีประทีป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔ สังกัดกลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง “การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” สัดส่วนของผลงานร้อยละ ๑๐๐ และเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุนายการ เลขที่ ๓๔

๕) นางสาวชลดา พุ่มพฤษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๘ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง “งานงบประมาณ” สัดส่วนของผลงานร้อยละ ๑๐๐ และเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “กระบวนการจัดทำงบประมาณของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เลขที่ ๗๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลงานเข้าช้อนหรือ
ลอกเลียนผลงานได้ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ